

ข่าวสดพระเครื่อง

16

เร่งออกเอกสารสิทธิที่ดิน
วัดเขabanไดอิฐ-จังหวัดเพชรบุรี



เร่งออกเอกสารสิทธิที่ดิน วัดเขabanไดอิฐ-จังหวัดเพชรบุรี



เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย นายสุชาติ อุดาหะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการ นำโดย นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล, นายนพดล แก้วสุพัฒน์, นายฤกษ์ แก้วอยู่ และ นายทองแดง เบ็ญจะปัก พร้อม คณะกรรมการ ลงพื้นที่วัดเขabanไดอิฐ

ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อร่วม สังเกตการณ์และติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเดินสำรวจ เพื่อรังวัดขุดออก โฉนดที่ดินให้กับวัดเขabanไดอิฐ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับเรื่อง ร้องเรียนจากเจ้าอาวาสวัดเขabanไดอิฐว่า วัดจะขอออกโฉนดที่ดินให้กับวัด แต่เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเนื้อที่ ภายในวัดเขabanไดอิฐมีจำนวนกี่ไร่ จึงขอ

ให้คณะกรรมการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำการขอรังวัดออกโฉนดที่ดินให้กับวัด

คณะกรรมการจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหาแนวทางให้ ข้อเสนอแนะกับวัด ที่ประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าวัดเขabanไดอิฐเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/พระเครื่อง

วันที่: พุธ 19 มกราคม 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11375

หน้า: 9(บนขวา), 16

Col.Inch: 118.40 Ad Value: 183,520

PRValue (x3): 550,560

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เร่งออกเอกสารสิทธิที่ดิน วัดเขabanไดอิฐ-จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งปรากฏตามบันทึกการเดินทางของกรมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งเคยเสด็จประพาสเยี่ยมชมจังหวัดเพชรบุรี ในบันทึกถ้อยคำเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ยืนยันว่าวัดเขabanไดอิฐนั้นเป็นวัดเก่าแก่ และมีเนื้อที่อาณาบริเวณกว้างขวาง ทำให้กษัตริย์ ธิการฯ เชื่อว่าวัดเขabanไดอิฐเป็นวัดซึ่งตั้งอยู่ก่อนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม จากการเดินสำรวจจริงวัดของ เจ้าหน้าที่ พบว่าจะต้องดำเนินการเพื่อขออนุญาตโฉนดจำนวน 2 แปลง แปลงที่ 1 เป็นที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งของวัด และอีกแปลงหนึ่งเป็นที่ดิน ซึ่งอาจจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของกรมแผนที่ทหารและกรมทางหลวง เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกัน

โดยคาดว่าจะสามารถขออนุญาตโฉนดที่ดินให้กับวัดได้ภายในต้นปี พ.ศ.2565

นายปราณสุวีร์ อวอร่วมรัศมี ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า วัดประสบปัญหาในเรื่องของเอกสารสิทธิที่ดิน ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีนโยบายที่จะให้สำนัก



พุทธจังหวัดได้สำรวจวัดต่างๆ ที่ประสบปัญหาในเรื่องกรณีดังกล่าว มีหลายวัดด้วยกัน อย่างเช่น วัดเขabanไดอิฐได้มีการลงมาสำรวจ ลงมาติดตามโดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยตลอดมา

ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีได้สนองงานให้ความร่วมมือกันหลายฝ่าย อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นว่าการแก้ปัญหาในเชิงรุก สามารถที่จะดำเนินการได้เป็นรูปธรรมกรณีวัดต่างๆ นั้น ก็จะมีการสำรวจ หากพบว่ามีปัญหาจะได้ลงไปดู

ทั้งนี้ คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้การสนับสนุนผลักดันในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานถ้าเราสามารถที่จะสืบค้นหลักฐานเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันประกอบการพิจารณาการแก้ไขปัญหา เชื่อมั่นว่าอนาคตปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิที่ดินวัดจะได้รับการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม

พระปลัดบุญมี ปุณฺณภาโธ เจ้าอาวาสวัดเขabanไดอิฐกล่าวว่า สืบเนื่องมาจากวัดเขabanไดอิฐเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ปรากฏว่าไม่มีเอกสารหลักฐานของการสร้างวัดที่ถูกต้องว่าวัดสร้างกันเมื่อใดเป็นแต่เรื่อง พูดบอกเล่าเพียงเท่านั้น ทำให้เรามีปัญหาที่จะให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการให้กับหน่วยงานราชการ ต้องขออนุโมทนากับคณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ให้ความช่วยเหลือวัด ให้บรรลุจุดประสงค์ในการขอออกเอกสารสิทธิต่อไป

กัมปนาท ชันตระกุล